

Số: 60 /2000/CT-UB-VX

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2000

**CHỈ THỊ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ  
Về tăng cường công tác kiểm tra xử lý tệ nạn xã hội  
trên địa bàn thành phố.**

Thực hiện Nghị định số 87/CP của Chính phủ và Chỉ thị số 814/TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 12 tháng 12 năm 1995 về tăng cường quản lý các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa, đẩy mạnh bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng; trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo cụ thể. Các sở-ban-ngành, quận-huyện, phường-xã, thị trấn đã tích cực thực hiện công tác kiểm tra xử lý các cơ sở, nhà hàng, quán ăn, quán cà phê đèn mờ... và bước đầu đã đạt được một số kết quả. Tuy nhiên vẫn còn nhiều nhà hàng, điểm karaoke, quán ăn và các quán cà phê "đèn mờ" là các tụ điểm tệ nạn xã hội.

Thực trạng tình hình nêu trên đòi hỏi cần phải tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra xử lý các loại tệ nạn xã hội; cần có cơ chế quản lý địa bàn và hình thức tổ chức kiểm tra xử lý có hiệu quả. Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo như sau :

**1.** Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận-huyện, phường-xã, thị trấn tổ chức kiểm tra, giám sát thường xuyên các cơ sở dịch vụ văn hóa, dịch vụ ăn uống, giải khát... tại địa phương và chịu trách nhiệm trong việc để các tệ nạn xã hội xảy ra trên địa bàn do mình quản lý.

**2.** Ban chỉ đạo 814/TTg các cấp thành phố, quận-huyện, phường-xã, thị trấn nhanh chóng củng cố các Đội kiểm tra liên ngành 814 hiện có; tổ chức thêm Đội kiểm tra liên ngành 814 do ngành Công an làm Đội trưởng để kiểm tra tập trung các cơ sở có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng, có tổ chức và có nhiều thủ đoạn đối phó với lực lượng kiểm tra tại một số địa bàn trọng điểm.

Thành phần của Đội kiểm tra cần lựa chọn các cán bộ có phẩm chất đạo đức, có năng lực của các ngành : Văn hóa và Thông tin, Công an, Lao

động-Thương binh và xã hội, Quản lý thị trường và mời thêm các ngành Thể dục thể thao, Y tế, Du lịch (khi kiểm tra các cơ sở do ngành quản lý).

Kinh phí hoạt động của các Đội kiểm tra được trích từ nguồn kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo 814/TTg các cấp.

**3.** Khi Đội kiểm tra phát hiện có vi phạm xảy ra ở cơ sở nào thì lập biên bản, xử phạt và đình chỉ hành vi vi phạm hành chính theo thẩm quyền. Nếu vượt quá thẩm quyền thì chuyển hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền ra quyết định xử phạt theo quy định của pháp luật hiện hành.

Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận-huyện xem xét về trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân và Trưởng Công an phường-xã, thị trấn để các tệ nạn xã hội thường xuyên xảy ra trên địa bàn do mình quản lý.

**4.** Đối với các vụ vi phạm phải thu hồi giấy phép hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì xử lý theo nội dung Chỉ thị số 22/2000/CT-UB-CNN ngày 14 tháng 9 năm 2000 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai công tác quản lý Nhà nước sau đăng ký kinh doanh đối với các doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể hoạt động theo Luật doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh.

**5.** Các cơ sở hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa nơi công cộng : chiếu phim, băng hình, biểu diễn nghệ thuật, khiêu vũ, karaoke và các hình thức giải trí khác phải đảm bảo các điều kiện hoạt động về nơi để xe, phòng cháy chữa cháy và thực hiện nghiêm chỉnh về thời gian, âm lượng, ánh sáng... đúng theo Quy chế ban hành kèm theo Nghị định số 87/CP ngày 12 tháng 12 năm 1995 của Chính phủ.

Các hoạt động kinh doanh nhà hàng ăn uống, quán ăn uống bình dân còn phải đảm bảo các điều kiện kinh doanh theo Quyết định số 1361/2000/QĐ-BTM ngày 29 tháng 9 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Thương mại công bố Danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và Danh mục giấy phép kinh doanh trong hoạt động thương mại.

**6.** Giao Ủy ban nhân dân các quận-huyện chịu trách nhiệm phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thương mại, Sở Văn hóa và Thông tin, Công an thành phố xác định địa bàn, vị trí, tuyến đường hạn chế hoặc không được phép kinh doanh theo ngành nghề trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định. Thời gian thực hiện đến hết quý IV năm 2000.

**7.** Giao Hội đồng phối hợp công tác, phổ biến giáo dục pháp luật thành phố cùng với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, Đài truyền hình thành phố, Đài Tiếng nói nhân dân thành phố, Báo Sài Gòn giải phóng và các

cơ quan thông tin đại chúng của thành phố tập trung tuyên truyền vận động nhân dân thành phố tham gia phòng-chống tệ nạn xã hội ở khu dân cư.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở-ban-ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện và Ban chỉ đạo 814/TTg các cấp chỉ đạo tổ chức triển khai nhanh các nội dung nói trên nhằm ngăn chặn và đẩy lùi có hiệu quả các tệ nạn xã hội trên địa bàn.

Báo cáo kết quả hoạt động hàng tháng gửi về Sở Văn hóa và Thông tin thành phố - cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo 814/TTg thành phố và Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố. Sau Tết Nguyên đán năm 2001, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ tiến hành tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện Chỉ thị này.-

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Phạm Phương Thảo**